



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ (วัดบ้านใหม่เหนือ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ (วัดบ้านใหม่เหนือ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๕ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

ราคากลางในการประมูลครั้งนี้ ๒,๖๑๖,๐๐๐.-บาท (-สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) ในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ไม่ดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว

(นายณรงค์ อิบทรัพย์ญา)  
ผู้อำนวยการกอง...

กำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๑๐ - ๑๑.๑๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

กำหนดเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดที่ [www.watkeaw.go.th](http://www.watkeaw.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๒ - ๗๔๔๕๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

อำนาจถูกต้อง

(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง